



ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖ /ว๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ  
เงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ของกรมพัฒนาที่ดิน นั้น

กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๓ ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลเค้าโครงเรื่องของผลงานและ  
สัดส่วนของผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ได้จากเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่  
[http://www.ddd.go.th/WEB\\_PSD/default.html](http://www.ddd.go.th/WEB_PSD/default.html) หัวข้อประกาศผลการประเมินบุคคลและแจ้งเวียนผลงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ชื่อผลงานที่จะส่ง  
ประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง การลอกเลียนผลงาน สัดส่วนของผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ  
ปรับปรุงงาน หรือมีข้อมูลส่วนใดอันเป็นเท็จให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและ  
อัตรากำลัง กกจ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ โดยหากพ้นกำหนดดังกล่าวไม่มีผู้ใดทักท้วง กรมพัฒนาที่ดิน  
จะได้ดำเนินการประเมินผลงานต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปราโมทย์ ยาใจ)  
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

## บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ขอ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อ เข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน/ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๑.	กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ ประโยชน์หญ้าแฝกในการ จัดการดิน นายณรงค์เดช ฮองกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	๒๗๙	กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ ประโยชน์หญ้าแฝกในการ จัดการดิน นายณรงค์เดช ฮองกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	๒๗๙	<b>ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน</b> <b>เรื่อง</b> ผลกระทบจากการเผาตอซังและไม้ไผ่ พรวนต่อสมบัติดินเพื่อการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๓ <b>ผู้ดำเนินการ</b> ๑. นายณรงค์เดช ฮองกุล เป็นหัวหน้าโครงการมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำ การวิจัยและบริหารโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ๙๐% ๒. นางสาววิชิตา อินทศรี เป็นผู้ร่วมดำเนินการวิจัย ปฏิบัติงาน ๕% ๓. นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร เป็นผู้ร่วมดำเนินการวิจัย ปฏิบัติงาน ๕% <b>ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b> <b>เรื่อง</b> การจัดการดินเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการไม่ไผ่พรวน ดินบนพื้นที่สูง	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำผลงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ขอ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อ เข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน/ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๒.	<p><u>กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน</u> <u>กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะ</u> <u>โลกร้อนทางการเกษตร</u></p> <p>นายธนัญชัย คำขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ</p>	๒๘๒	<p><u>กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน</u> <u>กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะ</u> <u>โลกร้อนทางการเกษตร</u></p> <p>นายธนัญชัย คำขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p>	๒๘๒	<p><u>ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน</u> <u>เรื่อง</u> การชะล้างพังทลายของดินและการ เปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินบนลุ่มน้ำปิง ตอนบนส่วนที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๔ <u>ผู้ดำเนินการ</u> ๑. นายธนัญชัย คำขำ เป็นหัวหน้าโครงการมีหน้าที่ วิเคราะห์ ประมวลผล ดำเนินงานวิจัย ปฏิบัติงาน ๗๐% ๒. นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ เป็นผู้ร่วมดำเนินการวิจัย มีหน้าที่ วิเคราะห์ ประมวลผล ประสานงาน ปฏิบัติงาน ๒๐% ๓. นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ เป็นผู้ร่วมดำเนินมีหน้าที่ ที่ปรึกษาโครงการ ปฏิบัติงาน ๑๐% <u>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> การวางแผนแก้ไขและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อสร้างสิ่ง บ่งบอกสัญญาณเตือนภัย (Warning) ในพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่ปอยและลุ่มน้ำห้วยลึก จังหวัด เชียงใหม่</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำผลงาน</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ขอ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อ เข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน/ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๓	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b> <b>สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม</b> <b>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</b> นายรัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	๔๒๓	<b>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</b> <b>สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม</b> <b>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</b> นายรัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	๔๒๓	<b>ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน</b> <b>เรื่อง</b> การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าวปทุมธานี ๑ ในพื้นที่ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ <b>ผู้ดำเนินการ</b> ๑. นายรัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มีหน้าที่ จัดทำ แปลงสาธิต เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ แปลผลข้อมูลจัดทำรายงาน ปฏิบัติงาน ๘๐% ๒. นายศิริวิทย์ เชิดชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเกษตรชำนาญงาน มีหน้าที่สนับสนุนการเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ปฏิบัติงาน ๒๐% <b>ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b> <b>เรื่อง</b> พัฒนาการระบบการรับรองเกษตร อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ด้วยต้นแบบ “ ใฝ่ ตอง โมเดล ” เสริมสร้างรากฐานความยั่งยืน ให้กับชุมชน คุณภาพดินดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำ ผลงาน